



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กม."จุฬาฯ-มช.-สจล."เข้าสนช.19ธ.ค.

ทปอ.มอบงาน"มณฑล"สานต่อเพียบ มอ.เสนอ5แผนแก้ปัญหายาแดนใต้

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ที่ มฟล.ว่า ทปอ.มีมติ แต่งตั้งนายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เป็นประธาน ทปอ.คน ใหม่ ซึ่งนายมณฑลจะต้องรับหน้าที่สานต่อ ได้แก่ 1.ร่วมแก้ไขปัญหายาใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 2.ความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม 4.นำแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี มาปรับ ยุทธศาสตร์ให้เข้ากับสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และ 5.ผลักดันร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยใน กำกับรัฐ เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐแล้วเกือบ ครึ่ง โดย ทปอ.จะสนับสนุนในแง่หลักการ แต่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินการของแต่ละ แห่ง สำหรับร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ที่รอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) วาระ 2 และ 3 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในวันที่ 19 ธันวาคม คาดว่าไม่มีปัญหา

ด้านนายบุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวว่า มอ.ได้เสนอ แผนโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับการมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ต่อ ทปอ. ตามที่ ทปอ.ได้แต่งตั้งให้ มอ.เป็นศูนย์ประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนใต้ (ศอ.บต.) 5 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ดูแลครู 3 โครงการ และโครงการดูแล เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ครูผู้สอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อผลิตครูสอนศาสนาอิสลามที่มีวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในระยะเวลา 1 ปี โดย มอ.และ ศอ.บต.จะคัดเลือกครูผู้สอน หรืออุstadzในพื้นที่ 50 คน เข้ารับการอบรมจาก มฟล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2.โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะในการสอน ซึ่ง มอ.จะจัดอบรมเบื้องต้น 3. โครงการพัฒนาครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่มีวุฒิ ไม่ตรง โดย มฟล.รับผิดชอบจัดอบรม

นายบุญสมกล่าวว่า 4.โครงการสัมมนาเพื่อสร้างการเรียนรู้สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมแกนนำ องค์การบริหารนักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยจัดสัมมนานายกองค์การบริหารนักศึกษาจากทั้ง 26 มหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อจัดค่ายวิชาการ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดภาค เรียนฤดูร้อนให้นักเรียน ม.6 ในพื้นที่ชายแดนใต้ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ 5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ โดย มอ.ได้ลงนามความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดส่งนักศึกษา มอ.คณะต่างๆ ไปศึกษาใน มธ.โดยเริ่มจาก คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเทียบโอนรายวิชาต่างๆ ได้จะทำให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

นายสุเมธ แยมุ่น เลขธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า แผนที่ มอ.เสนอสอดคล้อง กับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเบื้องต้น สกอ.สนับสนุน งบประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ม.6 ในพื้นที่ เพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชันส์

หน้า 26